



ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง  
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้กำหนดดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยขอความอนุเคราะห์ให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งศึกษานิเทศก์ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว ส่งรายชื่อให้สถาบันฯ ผ่านระบบคิวอาร์โค้ดภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ทราบทั่วกัน ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และสามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการพัฒนา ตารางการพัฒนา และใบกิจกรรมที่ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนาได้ที่ <http://www.nidtep.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสัมพันธ์ บุญเรือง)  
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  
และบุคลากรทางการศึกษา

**รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา**  
**หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น**  
**วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑**  
**วันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓**

**ณ ห้องพุทธรักษา อาคารเอนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา**  
**(แบบทำประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓)**

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางสาวอุมมาพร รังสิยานนท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
๒	นางสาวศศิพิมพ์ แพทย์วงษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๓	นางสาวถวิล ห้างกุ่ม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๔	นางเมตตา สุกใส	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๕	นางสาวสัทธา สืบดา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
๖	นายชุมพล นิยมวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๗	นายชาติชาย พันธผล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
๘	นางรวิปริยา แดนเสนา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๙	นายภาณุพงศ์ แสงดี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๐	นายวรุฒิ วงศ์วีระพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๑	นางศิรินทร์ทิพย์ ชาลีวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๒	นางสาวเสาวรส พลโคตร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๓	นายเสรี ช่างภัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๔	นายนิรันดร กากแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๕	นางพัชรี แท่งทอง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๖	นางกฤษณา เสมหิรัญ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๗	นางอุทัยรัตน์ อนุสุเรนทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๘	นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๑๙	นางอาทิลุยา วรรณิตย์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๐	นายสุเทพ สุขสว่าง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๑	นางนันทยา หล้าทูนธีรกุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๒	นางสาวศิรินาถ อัจฉรรจง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๓	นางอัจฉริญา สงวนศรีพิสุทธิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
๒๔	นางอมใจ บุญเขียว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
๒๕	นางปราณูชลี มะโนเรือง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๒๖	นางลลิตา ธรรมบุตร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๒๗	นางขมาพร คงมัน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
๒๘	นางทิพวรรณ โพธิ์ข้า	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๙	นางสาววราลี ทองแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๓๐	นางอรษา รัชณาการ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๓๑	นางสาวนภาพร จินดาชื่น	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๓๒	นางพรทิพย์ สังข์ชู	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๓๓	นางสาววิชชุดา กาญจนประดิษฐ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
๓๔	นางธิดา ชันดาวงค์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๓๕	นายศิลป์ชัย ชันดาวงค์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
๓๖	นางรัตนภรณ์ ปั้นเป็ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๓๗	นางสาวกรรณิการ์ นารี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๓๘	นางสายสวาท รัตนมхамณีกร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
๓๙	นางอชญา ศรีนาราง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตราด
๔๐	นางรัตนา เมืองจินดา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดตราด
๔๑	นางสาววิริยาภรณ์ อินทร์จันทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
๔๒	นางวาสนา วรรณฉวี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
๔๓	นางนัยนา ฉายวงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๔๔	นางสาวอิสราภรณ์ ชูมาศ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๔๕	นางสาวสุพัตรา แจ่มมะโน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
๔๖	นายสุภรณ์ แสงผะกาย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๗	นางสาววรรณ วิตะเสวีระ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๔๘	นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
๔๙	นายสุกิจ สุวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๐	นายยุทธพงษ์ หาญยุทธ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๑	นางปิยะนุช ไชยสมทิพย์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๒	นางชิรญา พิชัยวงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๓	นางกรรณก แสวงผล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๔	นายนิพนธ์ สารถ้อย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
๕๕	นางนรมน ไกรสกุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
๕๖	นายมนตรี นิวัฒน์วงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
๕๗	นางบุญญาภา ปานลักษณ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
๕๘	นางนัยนา จันตะเสน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
๕๙	นางศยามล ฐิตะยารักษ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
๖๐	นางสาวฐิติรัตน์ ปุยริพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
๖๑	นายสรวิฑู สุขบัณฑิตย์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๒	นายสุรวงศ์ ทรงกลด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๖๓	นายธนนท์ มณีชัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๖๔	นางสาวฐาณิชนุวัฒน์ เพ็งพรหม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๖๕	นางสาวพิมพ์สุจี นวลขวัญ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
๖๖	นางพัชรา แยมสำราญ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๖๗	นางณิชนุญา ใจเด็ด	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๖๘	นางเครือชูลี เรืองแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี

### ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
๒. ศึกษาใบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ โครงสร้างนวัตกรรมกรณีศึกษา และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
๓. ลงทะเบียนประวัติที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๑ เพื่อจัดทำคู่มือผู้ผ่านการพัฒนา
๔. นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการพัฒนาในครั้งนี้
๕. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
๖. นำสิ่งของจำเป็น เช่น ยา หน้ากากอนามัย สบู่ แคมพู่ ไม้ขีดไฟ ผ้าเช็ดผม ฯลฯ
๗. เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้



/รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ ๒...

**รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา**  
**หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น**  
**วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๒**

วันที่ ๒๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ณ ห้องอาคม จันทสุนทร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
(แบบทำยประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๑	นางประศาสน์ เขยชิต	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๒	นางสาวชุตินา กอวชิรพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๓	นางสุภัคญาณี สุขสำราญ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
๔	นางสาววราภรณ์ ผึ้งผาย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
๕	นางรจนา กาแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
๖	นางมาลินี กลางประพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๗	นางกอบจิตต์ อุ่นชัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
๘	นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๙	นายสามารถ ผ่องศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
๑๐	นางพัชรี ศีระขุมิ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๑	นายขจรศักดิ์ หลีกแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๒	นายอวยชัย สุขณะล้ำ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๓	นายอุบล แก้วปิ่น	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๔	นายสุทัศน์ สังคะพันธ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๕	นางพิมพ์ภา ศรีเกื้อกลิ่น	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖	นายเพิ่มพูน ร่มศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๗	นายภัทรวุฒิ กันศิริ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
๑๘	นางสาวศิริวรรณ ลีกิจเจริญผล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
๑๙	นางกมลทิพย์ เจือจันทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
๒๐	นายพงศ์สิษฐ์ ลีวิราพงศ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๒๑	นางสาวณัชชา ถาวร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
๒๒	นายวัชรพงศ์ อมรรัฐมสรร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเลย
๒๓	นางธมนพัชร์ อมรรัฐมสรร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเลย
๒๔	นายอุเทน คำสิงห์นอก	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
๒๕	นายสมเกียรติ ไกรยา	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

/๒๖ นางอุไรวรรณ...

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๒๖	นางอุไรวรรณ โจมภาค	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
๒๗	นายธีรภัทร์ ไยแสง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
๒๘	นางสาวกวีระภัส พลศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๒๙	นายอภิชาติ คำหุ้ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๐	นางสาวปลาทอง อัยวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๑	นายสันติภาพ ศรีมามาศ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๒	นายสุริยา साแก้ว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๓	นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๔	นางเมธาวรรณ พรหมจันทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๕	นางสาวรุ่งนพัชร์ อธิเดชธีรนนท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
๓๖	นางสุภา แสงสุวรรณ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๓๗	นางอนงค์นุช ผลยะฤทธิ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
๓๘	นางสาวพิมพ์ภัทรา ศิริจารุกิตต์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
๓๙	นางระพีพรรณ ทินโชคชัย	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
๔๐	นางสาวลฎาภา นาคคูบัว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๔๑	นางสาวจุฑาภรณ์ บุญสุข	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๔๒	นางสาวลัดดา แต่งหอม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
๔๓	นางสาวระย้า คงขาว	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๔๔	นางวรรณทนา ละจุ่ม	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๔๕	นางสาววารีย์ เกตุอ่อน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๔๖	นางอภิสนันท์ ศิริวิทย์ภรณ์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
๔๗	นางสาวปวีณา ธิติวรรณันท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๘	นางสาวแสงเพ็ญ พุ่มกุมาร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
๔๙	นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๐	นางสุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
๕๑	นางธัญญลักษณ์ ศรีสมานูวัตร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๒	นางเรณู สุชีवलานนท์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๕๓	นางวันดี สุขชีพ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๕๔	นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๕๕	นายเกียรติศักดิ์ สอาดยิ่ง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หน่วยงาน
๕๖	นายนิวัติ ทมโคตร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๕๗	นางธัญลักษณ์ จันทร์ศรี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
๕๘	นางสาวปิยพร ชุมจันทร์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
๕๙	นางอนงค์ คำแสงทอง	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
๖๐	นางกัญจนกมล มาลี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
๖๑	นางกรภัทร กาญจนสิงห์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
๖๒	นางนางศุภสิริโสภา นิตยะโยธิน	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
๖๓	นายปราโมทย์ กบรัตน์	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
๖๔	นางปราณีญา ศิรินิกร	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
๖๕	นางสาวจิตาภา มิ่งมิตรมี	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
๖๖	นางธนุภัค เชาวศรีกุล	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๖๗	นางสาวณัฐมนต์ ทองสุทธิ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
๖๘	นางบุปผา มุระชีวะ	ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ	สนง.ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

### ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกท่านดำเนินการ ดังนี้

- ศึกษาใบกิจกรรมการศึกษาด้วยตนเอง และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
- ศึกษาใบกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ โครงร่างนวัตกรรมกรณีพิเศษ และจัดทำรายงาน จำนวน ๑ เล่ม ตามแบบที่กำหนด ส่งในวันรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา
- ลงทะเบียนประวัติที่ <http://train.opsmoe.go.th/pub/login/> เลือกหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สป.ศธ. รุ่นที่ ๒ เพื่อจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
- นำคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) มาใช้สำหรับการฝึกปฏิบัติการพัฒนาในครั้งนี้
- การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
- นำสิ่งของที่เป็น เช่น ยา หน้ากากอนามัย สบู่ แคมพู ไดร้ ผ้าเช็ดผม ฯลฯ
- เข้ากลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประสานงานการพัฒนา โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้

